



สาร  
จาก  
พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม  
ผู้บัญชาการทหารเรือ  
เนื่องในวันกองทัพเรือ  
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพเรือ ที่รัก

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม ธนบุรี กองทัพเรือ จึงได้ถือเอาวันมหามงคลนี้เป็น “วันกองทัพเรือ” และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทยตามแบบอารยประเทศ ส่งผลให้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพเรือที่ทันสมัย เข้มแข็ง มีเกียรติภูมิเป็นที่ปรากฏมาจนตราบเท่าทุกวันนี้


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองทัพเรือได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ การปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคง และรักษาผลประโยชน์ของชาติ และการสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญยิ่ง

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นี้ ผมได้กำหนดคำขวัญประจำปี ว่า “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” และได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือไว้ ๗ ด้าน ประกอบด้วย ๑.) จะปกป้องและรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๒.) จะนำนโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ๓.) จะกวาดชั้นระเบียบวินัยกำลังพลให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง ๔.) จะดูแลสิทธิประโยชน์ สวัสดิการกำลังพลทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ๕.) จะดูแลความมั่นคงทางทะเล ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และนำยุทธโศภนสนับสนุนรัฐบาลขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ๖.) จะทำให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ๗.) จะเป็นหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทะเลไทยปลอดภัยและมีความมั่นคง ภายใต้การบริหารที่จะเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจัง Fit for the Future เพื่อนำไปสู่การเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ” ตลอดไป

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังพลทุกนาย จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ตามแนวทางที่ผมตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ขอให้กำลังพลทุกนาย ได้ศึกษางานในความรับผิดชอบให้ถ่องแท้ ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ และขอให้หัวหน้าหน่วยกวาดชั้นให้กำลังพลปฏิบัติตามระเบียบวินัย เอาใจใส่ดูแล ด้านสวัสดิการและสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนฝึกฝนกำลังพลให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและพัฒนากองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป

ในโอกาสวันสำคัญของกองทัพเรือที่รักยิ่งของเรานี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงไปยังกำลังพลของกองทัพเรือทุกนาย ผากความห่วงใยไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในทะเล และพื้นที่ชายแดนห่างไกล ขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดวงพระวิญญูณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อีกทั้งเดชพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาอันเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญของประเทศชาติและกองทัพเรือสืบไป

พลเรือเอก



(อะดุง พันธุ์เยี่ยม)

ผู้บัญชาการทหารเรือ